



Thiên Sứ của Allah ﷺ nói với chúng tôi và Người là một vị trung thực và lời nói của Người là thật: {Quả thật, mỗi người trong các người được hình thành trong bụng mẹ mình là một hợp tử trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm

Ông 'Abdullah bin Mas'ud - cầu xin Allah hài lòng về ông - kể: Thiên Sứ của Allah ﷺ nói với chúng tôi và Người là một vị trung thực và lời nói của Người là thật: {Quả thật, mỗi người trong các người được hình thành trong bụng mẹ mình là một hợp tử trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, sau đó là một hòn máu đặc trong thời gian giống như vậy, sau đó là một cục thịt trong thời gian giống như vậy. Sau đó, một Thiên Thần được cử phái đến và ghi cho y bốn điều: bổng lộc, tuổi thọ, việc làm và hạnh phúc hoặc bất hạnh. Sau đó, linh hồn được thổi vào cho nó. Quả thật trong các người, có người luôn hành động theo hành động của cư dân Thiên Đàng cho đến khi khoảng cách giữa y và Thiên Đàng chỉ còn chừng một khuỷu tay thì quyển sổ định mệnh thể hiện, vì vậy y bắt đầu hành động theo hành động của cư dân Hỏa Ngục rồi đi vào Hỏa Ngục; và trong các người có người luôn hành động theo hành động của cư dân Hỏa Ngục cho đến khi khoảng cách giữa y và Hỏa Ngục chỉ còn chừng một khuỷu tay thì quyển sổ định mệnh thể hiện, vì vậy y bắt đầu hành động theo hành động của cư dân Thiên Đàng rồi vào Thiên Đàng.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Ông Ibnu Mas'ud - cầu xin Allah hài lòng về ông - nói: Thiên Sứ của Allah đã nói với chúng tôi và Người là một vị trung thực trong lời nói, sự trung thực đó được Allah xác nhận. Người nói: Mỗi con người được hình thành trong bụng mẹ của mình ở giai đoạn đầu tiên là hợp tử, đó là tinh trùng của một người đàn ông kết hợp với trứng của một người nữ trong tử cung của cô ta trong bốn mươi ngày. Sau đó, hợp tử sẽ phát triển thành một cục máu đặc, và sự hình thành này sẽ trong bốn mươi ngày tiếp theo. Sau đó, từ cục máu đặc sẽ phát triển thành một cục thịt cỡ bằng một cục kẹo nhai, và sự hình thành này sẽ trong bốn mươi ngày kế tiếp. Sau đó, Allah gửi đến bào thai đó một Thiên Thần để thổi linh hồn vào sau khi đã kết thúc bốn mươi ngày lần thứ ba. Thiên Thần được lệnh ghi 4 điều, gồm: bổng lộc, đó là tất cả những gì mà người đó được hưởng trong suốt cuộc đời của mình; tuổi thọ, đó là thời gian mà y sống trên đời này; công việc của y, đó là gì?; gặp phải bất hạnh hoặc được hạnh phúc. Sau đó, Nabi ﷺ thể là có người thường hành động theo hành động của cư dân Thiên Đàng, đó là hành động thiện tốt và ngoan đạo, có nghĩa là theo những gì được biểu hiện ra ngoài cho mọi người nhìn thấy, và người đó cứ hành động như thế cho đến khi khoảng cách giữa y và Thiên Đàng chỉ còn chừng một khuỷu tay, thì sự tiền định được thể hiện, vì vậy, người đó quay lại hành động

theo hành động của cư dân Hỏa Ngục và cuối cùng y kết thúc cuộc đời mình với những hành động đó và vào Hỏa Ngục. Bởi điều kiện chấp nhận việc hành đạo của y là y phải kiên định trên việc hành đạo đó, không thay đổi. Và một người khác thường hành động theo hành động của cư dân Hỏa Ngục cho đến khi gần vào Hỏa Ngục, nó giống như khoảng cách giữa y và Hỏa Ngục chỉ còn khoảng một khuỷu tay thì sự tiền định được thể hiện, y quay lại hành động theo hành động của cư dân Thiên Đàng, và vì vậy y vào Thiên Đàng.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/65037>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

